

## ประกาศเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย

โรงพยาบาล โອซากากิเรียวเซนเตอร์   แผนก โรคติดเชื้ออายุรกรรม ได้ให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้

(↑ 大阪医療センター) (↑ 感染症内科)

**ชื่อโครงการวิจัย** : การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน(CD4) ครั้งแรกของชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษาที่  
โรงพยาบาลประจำโรคเอดส์

(โครงการวิจัยมาตรการโรคเอดส์ เงินทุนช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น)

**วัตถุประสงค์**: เพื่อตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการเข้ารับการตรวจเอชไอวีของชาวต่างชาติ และศึกษาวิธีการสนับสนุนที่จะช่วยให้  
ชาวต่างชาติผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์เข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลได้ง่ายขึ้น

**วิธีการ**: โรงพยาบาลที่ท่านเข้ามารับการรักษาอยู่จะส่งข้อมูลของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ได้รับการรักษาทางการแพทย์ด้านเอชไอวี ที่เข้ารับการ  
รักษาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ.2008 ถึงเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2013 เป็นระยะเวลา 5 ปีนี้ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับ  
สัญชาติ เพศ วันที่/เดือนที่เข้ารับการตรวจครั้งแรก และจำนวนภูมิคุ้มกัน (CD4) ของคนไข้ ฯลฯ ที่บันทึกโดยแพทย์ ในตารางเก็บข้อมูลนี้จะไม่ระบุ  
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยใดๆทั้งสิ้น การวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะรวมข้อมูลของผู้ป่วย จากโรงพยาบาลอื่น ๆ ด้วยประมาณ  
400 คน โดยจะพิจารณาสาเหตุต่างๆที่ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถมาโรงพยาบาล หรือไม่สามารถมารับการตรวจรักษาได้อย่างราบรื่น

**ติดต่อสอบถาม** : สำหรับบุคคลที่มีคำถามหรือบุคคลที่ไม่ต้องการที่จะให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ กรุณาสอบถามแพทย์ประจำตัวที่ท่าน  
เข้ามารับการรักษาอยู่โดยไม่ต้องลังเลใจ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้รับผิดชอบในการวิจัยนี้ ตามข้อมูลที่ระบุไว้ข้างล่างดังต่อไปนี้

(病院名)

(診療科名)

แพทย์ผู้รับผิดชอบในการวิจัยของโรงพยาบาลนี้ โອซากากิเรียวเซนเตอร์ แผนก   โรคติดเชื้ออายุรกรรม

ติดต่อสอบถามได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ (TEL) 06-6942-1331 สายใน (ex) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ โອซากากิ จูโอคุโฮเอ็นชะกะ 2-1-14

**หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย** นายนาโกะ ทาดาฮารุ ศาสตราจารย์: มหาวิทยาลัยยามานากิคึกุอินไดคักคู

ที่อยู่: สะกะโฮริ 2-4-5 เมืองโคฟู จังหวัดยามานากิ

มหาวิทยาลัยยามานากิคึกุอินไดคักคู คณะการจัดการข้อมูลสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 055-224-1349

**ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย** นายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ ผู้อำนวยการคลินิกมินาโตะมาจิ ซินเรียวโจ

ที่อยู่: มินาโตะมาจิซินเรียวโจ คิงโคโจ 7-6 เขตคานากาวะ เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาวะ

หมายเลขโทรศัพท์ 045-453-3673 แฟกซ์ 045-453-3673

**สำนักงานที่รับผิดชอบโครงการวิจัยนี้** องค์กรแชนร์ (องค์กรให้ร่วมมือสาธารณสุขระหว่างประเทศ:)

ที่อยู่: 1-20-6 อาคารมารูโกะ 5 F ซิงาชิอุเอโนะ โตเกียว หมายเลขโทรศัพท์ 03-5807-7581 แฟกซ์ 03-3837-2151

(ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยและที่สำนักงานที่รับผิดชอบโครงการวิจัยนี้ให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้

ในกรณีส่งแฟกซ์สามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้อีกด้วย)